







ป.ป.ป.ประกวดคอนกรีต

สำนักงาน ป.ป.ป. จัดให้มีการประกวดคอนกรีตของประเภทคอนกรีต จุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนรับทราบและตระหนักถึงผลร้ายของการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการรวมทั้งช่วยกันสร้างจิตสำนึกว่าในใจคือด้านกาทุจริต

กติกา 1. บทหรือกรอกรที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นบทกลอนแปดที่แต่งขึ้นใหม่ ไม่เลียนแบบผู้อื่น และไม่เคยนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนมาก่อน

2. เนื้อหาเน้นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ผลร้ายของการฉ้อราษฎร์บังหลวง ตลอดจนสร้างชาติที่ค้ำจุน ไม่พุ่มพุย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งตัวอย่างที่ดีให้หันทางที่จะนำความหาสุกมาสู่ครอบครัวในทางสุจริต

3. มีความยาว 2 บท

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และส่งบทหรือกรอกรเข้าประกวดได้ที่ กองวิจัยและวางแผน สำนักงาน ป.ป.ป. ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 30 กันยายน สกนี้ อบรมระบบข้อมูลที่ใช้คอมพิวเตอร์

โครงการอบรมศึกษาค้นคว้าทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเปิดหลักสูตรระบบข้อมูลที่ใช้คอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในระบบข้อมูลที่ใช้คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการตรวจสอบระบบข้อมูลดังกล่าววิชาที่จะเปิดอบรมประกอบด้วยวิชาเทคนิคในการวิเคราะห์และวางรูปแบบข้อมูล และการตรวจสอบระบบข้อมูลที่ใช้คอมพิวเตอร์

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ห้อง 100 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนน.10200 หรือ โทร.2216111 - 20 คอ 222, 235 หรือโทร.2223834 ก.พ. ให้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศประจำปี 2528 (ครั้งที่ 1)

คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. ต้องอายุไม่เกิน 35 ปี

2. ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี เกียรตินิยม หรือผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 75 ในสาขาต่อไปนี้ คือ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ไทย เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์การประมง ศิลปศาสตร์ สาขาประติมากรรม ภาพพิมพ์ จิตรกรรม ศิลปไทย วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาสัตวศาสตร์ วิชาสัตวแพทยศาสตร์ วิชาสัตวศาสตร์ทางเรือ (จากโรงเรียนนายเรือ) วิชาโยธาสาขาออกแบบโครงสร้าง หรือสร้างเรือ

ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมสาขาต่าง ๆ

ผู้สนใจสมัครได้ที่ สำนักงาน ก.พ. ชั้น 4 กองการสอบ ภายในวันที่ 21 กันยายน สกนี้

ประกวดเรียงความเยาวชนอาเซียน

เนื่องจากปี 2528 นี้ เป็นปีเยาวชนสากล ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญชวนเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 20 - 25 ปี ส่งเรียงความเข้าประกวด ณ ประเทศมาเลเซีย ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ "การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการส่งเสริมสันติภาพ" (Participation, Development and Peace) โดยต้อง

เรียงความเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 2,000 - 2,200 คำ เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนหรือพิมพ์ดีด ไม่จำกัดจำนวนเรื่องที่ส่ง ผู้ชนะรางวัลที่ 1 ได้รับเงินสดประมาณ 20,000 บาท

รางวัลที่ 2 ประมาณ 15,000 บาท ที่ 3 ประมาณ 10,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละประมาณ 5,000 บาท และส่วนที่ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรทุกฉบับ ผู้สนใจขอทราบรายละเอียด และส่งใบสมัครได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 โทร.2814616, 2814567 ภายในวันที่ 25 กันยายน สกนี้ จะประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 30 ตุลาคม สกนี้ ที่ทบวงมหาวิทยาลัย

ประกวดโปสเตอร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาจัดให้มีการประกวดโปสเตอร์ แสดงความกล้าของชาติ ในระดับมัธยมศึกษา ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนวิชาช่างด้านศิลปกรรม ทั้งในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา หรือโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาทุกแห่ง

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ภายในวิทยาเขตเทเวศร์ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ โทร.2823847 หมดเขตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2527

เชิญชมการแสดงทางท้องฟ้า

ตลอดเดือนกันยายนี้อีกฟ้าจำลองกรุงเทพฯ เชิญชมการแสดงทางท้องฟ้า เรื่อง "ดาวหาง" ซึ่งเป็นดาวแปลกที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่บาง ๆ จึงจะมาปรากฏให้เห็น ดาวหางเป็นดาวร้ายตามที่ผู้คนมักกลัวกันจริงหรือไม่ และดาวหางสีแดง ซึ่งมีชื่อเสียงมาช้านานอยู่ที่ไหน จะมาปรากฏตัวใกล้โลกอีกเมื่อใด

ผู้สนใจเข้าชมได้จัดแสดงวันละ 4 รอบปกติ และ 2 รอบพิเศษ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. เว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดราชการ รอบพิเศษเปิดเฉพาะที่มีการจองเป็นหมู่คณะเท่านั้น หรือโทร.3910544

สมัครให้ทุนปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันรับทุนปริญญาโท ประจำปี 2527 ในสาขาการพาณิชย์ นิติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีอายุไม่เกิน 38 ปี สำหรับผู้ที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาต้องสอบโทเฟลต เรียมไว้ก่อน

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารการศึกษาคัดเลือกประสงค์ ชั้น 5 โทร.2239483 ภายในวันที่ 21 กันยายน สกนี้ พร้อมหลักฐานแสดงผลการศึกษาระดับปริญญา และค่าสมัครสอบ 100 บาท

เชิญเยาวชนทั่วไทยโชว์ศิลปะ

สมาคมศิลปกรรมไทย ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมแสดงในงานแสดงศิลปะเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2528 เพื่อรับทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตรและรางวัลต่าง ๆ กว่า 700 รางวัล

ผลงานที่ส่งเข้าร่วมแสดงจะต้องเป็นประเภท 2 มิติ ได้แก่ ภาพเขียน (Painting & Drawing) ภาพพิมพ์ (Printing) ภาพปะติด (Collage) การสร้างผลงานไม่จำกัดรูปแบบ เนื้อหา เรื่องราว เทคนิควิธีการ และจำนวนขนาดผลงาน 40 x 45 ซม.และต้องติดคำอธิบายไว้ในสภาพเรียบร้อย โดยเหลือเนื้อที่กระดาษการ์ดไว้ด้านละ 8 ซม.

ผู้สนใจส่งผลงานได้ทุกวันตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง หรือที่อาจารย์หญิง พรหมมุต ภาควิชาศิลปะศึกษา วิทยาลัยครูสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.2829037

- อาจารย์อานาภ เชนสาข ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม มศว.ประสานมิตร สุขุมวิท 23 กทม. 10110 โทร.3911430 3911430 หมดเขตวันที่ 30 ตุลาคม 2527

ก่อนส่งผลงานเขียน ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน อ.ผู้เขียนเดือนปีเกิด และที่อยู่ให้ชัดเจนไว้ด้านหลัง



มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1. ตำแหน่งอาจารย์ระดับ 4 ภาควิชาการตลาด ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ และปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางการตลาด 2. ตำแหน่งอาจารย์ระดับ 4 ภาควิชาอุตสาหกรรมการนิเทศ ผู้สมัครต้องสำเร็จปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจทางการประพันธ์

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ (อาคารศรีสุชนาลัย ชั้น 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายในวันที่ 21 กันยายน สกนี้

3. สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักอำนวยการระดับ 3 ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ ที่มีการศึกษาวิชาสถิติไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต หรือที่มีการศึกษาวิชาสถิติและคณิตศาสตร์รวมกันไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ม.กำหนดใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ผู้สนใจสมัครได้ที่ งานธุรการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 21 กันยายน สกนี้

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 1. พนักงานโสตทัศนศึกษา 2 จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ศิลปกรรม

2. อาจารย์ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาโททางธรณีวิทยา หรือวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมโยธา

ผู้สนใจสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ

ที่หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 11 อาคารทบวงมหาวิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 25 กันยายน สกนี้

5. บริษัท ซี ซี เอเซีย รับสมัครพนักงานประจำบริษัท จำนวนมาก ดังนี้

1. หัวหน้าแผนก 2. อัตรา ผู้สมัครต้องจบการศึกษาวุฒิ ปวส. จนถึงปริญญาตรีทุกสาขา (มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป)

3. พนักงานประจำบริษัท 15 อัตรา วุฒิ ม.6 ถึงจบปริญญาตรีทุกสาขา (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

ผู้สนใจติดต่อ คุณพิชิตพล คุณเนติคุณ บริษัท ซี ซี เอเซีย จำกัด อาคารสหไทย ชั้น 9 (ใกล้โรงพยาบาลหัวเฉียว) ถนนบำรุงเมือง กรุงเทพฯ (ทุกตำแหน่งไม่เรียกเก็บค่าสมัคร เงินประกันใด ๆ ทั้งสิ้น)

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ และเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนครราชสีมา

2. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 1 จำนวน 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทางเทคนิคการเคมี หรือเกษตรกรรม

3. ช่างเทคนิค 1 จำนวน 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างยนต์

4. ช่างเครื่องยนต์ 1 จำนวน 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างเครื่องยนต์ และเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น



# จากบรรณสาริการ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดประกวดคำขวัญที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีผู้สนใจส่งคำขวัญมาร่วมประกวดอย่างท่วมท้นถึง 11,703 คำขวัญ

และเราก็ได้คำขวัญชนะเลิศที่มีเนื้อความเป็นที่ประทับใจและชื่นชมของทุกฝ่าย

นั่นคือ คำขวัญ เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง ของ ชงเยาว์ อาจค์กบิง นักเรียนชั้น ม.5 จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คำขวัญนี้ ได้รับการยอมรับให้เป็นคำขวัญประจำมหาวิทยาลัย

ชงเยาว์ เคยกล่าวกับ ช่างรามคำแหง ถึงคำขวัญที่ชนะการประกวดว่า เป็นการเปรียบเทียบการให้โอกาสทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เช่นเดียวกับแสงเทียนที่ต้องสว่างในความมืด

นั่นเป็นเรื่องของคำขวัญ

มาถึงวันนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้ริเริ่มงานชิ้นใหม่ซึ่งคือนอกจากการประกวดคำขวัญ

นั่นคือการประกวดภาพถ่ายประกอบคำขวัญของมหาวิทยาลัย โดยเป็นการประกวดภาพสี และดำขาวสีในหัวข้อ เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

โครงการนี้ มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานจาก บริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกวดภาพถ่ายประกอบคำขวัญของมหาวิทยาลัย มีเสนออยู่ในช่างรามคำแหง ฉบับนี้

ขอเชิญชวนผู้สนใจและมือกล้องทั้งหลายช่วยกันสร้างจินตนาการ ที่สื่อความหมายตามคำขวัญของมหาวิทยาลัย และถ่ายภาพเป็นภาพถ่ายส่งมาร่วมประกวด

เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยจัดประกวดคำขวัญที่มีผู้สนใจส่งมาประกวด 10,000 กว่าคำขวัญนั้น เป็นโอกาสดีที่ประชาชนจำนวนมากได้ใช้ความคิดเพื่องหาถึงจุดเด่นของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นคำขวัญส่งเข้าประกวด

ในครั้งนี้ก็เช่นกัน เราเชื่อมั่นว่า การจัดประกวดภาพถ่ายคราวนี้ จะเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งที่ชุมชนทั่วไปจะได้สร้างจินตนาการโดยสื่อความหมายด้วยภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

การออกแบบวิทยาลัยในแง่ดี การพยายามคิดหาเอกลักษณ์ของสถาบันแห่งนี้ จากประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการสื่อด้วยคำขวัญหรือภาพถ่าย ส่วนแต่เป็นจินตนาการที่งดงาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวรามคำแหงต้องการมิใช่หรือ

ธินา วิวัฒน์พรพันธ์  
แทนบรรณสาริการ

บทวิเคราะห์ภาควิจารณ์นี้ จะเสนอไว้ให้ท่านผู้รักการศึกษารวมทั้งภาควิชาการทฤษฎีและปฏิบัติ คณะนิเทศศาสตร์ และภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ

# พบหัวหน้าภาควิชา

รศ.ประเวณี ศันศิริ หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีและปฏิบัติ คณะนิเทศศาสตร์ กล่าวถึงขอบเขตของเนื้อหาวิชา ที่เปิดสอนในภาควิชาว่า วิชาในภาควิชาทฤษฎีและปฏิบัติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ



ก. ป.พ.บรรพ 3 มี 23 สัปดาห์จำแนกเป็น 10 วิชา เนื้อหาวิชาเหล่านี้ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติของบรรพ 3 เริ่มตั้งแต่ลักษณะข้อของจนสิ้นสุดเรื่องสมาคม และเพิ่มทฤษฎีสหกรณ์ลงไปอีกส่วนหนึ่ง ใน 10 วิชาที่เป็นวิชาสำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 2 วิชา ซึ่งนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน ความสำคัญของวิชาในประเภทแรกนี้มีมากอย่างยิ่ง คือเป็นวิชาบังคับที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน เป็นการศึกษาถึงสัญญาชนิดต่าง ๆ เกี่ยวกับหมัดที่มีอยู่ในสังคม

ข. ค.ม. เฉพาะเรื่อง จำแนกเป็น 6 วิชา จัดเป็นวิชาเลือกในชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด ไม่มีบังคับให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ใน 6 วิชานี้มีชื่อวิชาหนึ่งคือ LA 402 หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย ไม่ใช่การศึกษากฎหมายพาณิชย์โดยตรง แต่เป็นการจัดให้นักศึกษาได้ศึกษาหลักเบื้องต้นในวิชาชีพอื่นโดยไม่ผ่านทางคณะบริหารธุรกิจ

หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีและปฏิบัติ ให้คำแนะนำสำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในภาควิชาว่า พอจะจำแนกคำแนะนำตามประเภทของวิชา ได้ ดังนี้

ก. เมื่อศึกษาถึง ป.พ. บรรพ 3 มีหลักว่า ประการที่ 1 จะต้องนำเอาหลักกฎหมายในบรรพ 1, 2 มาใช้ใน บรรพ 3 นี้ด้วย

ประการที่ 2 หากบทบัญญัติในบรรพ 3 บัญญัติหลักกฎหมายผิดแปลกต่างไปจากที่บัญญัติไว้ในบรรพ 1, 2 ต้องใช้บทบัญญัติในบรรพ 3 บังคับ

ข. เมื่อศึกษากฎหมายเฉพาะเรื่อง (ยกเว้น LA 402) จะต้องเข้าใจว่ากฎหมายเฉพาะเรื่องเป็นกฎหมายพิเศษ ส่วนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกฎหมายทั่วไป การใช้กฎหมายในกรณีนี้ต้องเป็นไปในลักษณะที่ว่าหากกฎหมายพิเศษบัญญัติผิดแปลกต่างไปจากกฎหมายทั่วไป ก็ต้องใช้บังคับตามกฎหมายพิเศษ

หากนักศึกษามีปัญหาประการใดในการศึกษากฎหมายในภาควิชาทฤษฎีและปฏิบัติ นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ที่ทำการภาควิชาทฤษฎีและปฏิบัติ อาคารที่ทำการคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 4 (ด้านหลัง)



ผศ.สมจิตร์ ชวนคำเจริญ หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ กล่าวถึง ขอบเขตเนื้อหาและความสำคัญของวิชา ที่เปิดสอนในภาควิชาว่า

จะให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการตลาดและสามารถที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ซึ่งกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาควิชาอยู่ด้วยกัน 12 กระบวนวิชา คือ หลักการตลาด (MK 203) การบริหารการขาย (MK 302) การส่งเสริมการตลาด (MK 303) พฤติกรรมผู้บริโภค (MK 304) การบริหารการตัดสินใจ (MK 307) การตลาดเกษตรกรรม (MK 308) การตลาดอุตสาหกรรม (MK 309) การวิจัยการตลาด (MK 401) การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการตลาด (MK 402) การสื่อสารการตลาด (MK 403) การตลาดระหว่างประเทศ (MK 404) นโบาย และการบริหารการตลาด (MK 406)

กระบวนวิชาหลักการตลาด (MK 203) เป็นวิชาแกนทางธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจที่นักศึกษาต้องเรียนทุกคน กระบวนวิชาการบริหารการตัดสินใจเป็นวิชาเลือกอิสระของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ส่วนวิชาที่เหลือนั้นเป็นวิชาเอกของนักศึกษาภาควิชาการตลาด โดยมีกระบวนวิชาการตลาดอุตสาหกรรม (MK 309) กับการตลาดเกษตรกรรม (MK 308) เป็นวิชาที่นักศึกษาภาควิชาการตลาดต้องเลือกเรียนหนึ่งกระบวนวิชา

หัวหน้าภาควิชาการตลาด ให้คำแนะนำสำหรับนักศึกษาในภาควิชาว่า

สำหรับนักศึกษาที่เรียนอยู่ในภาควิชาการตลาดควรจะอ่านเนื้อหาในตำราที่มีจำหน่ายอยู่ที่ฝ่ายค้ารา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มีตำราของแต่ละกระบวนวิชา เมื่ออ่านตำราแล้วไม่เข้าใจก็ให้มาถามจากอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชานั้น การเข้าฟังคำบรรยายในแต่ละกระบวนวิชาจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น แต่ถ้านักศึกษากำหนดที่ตัวเองทำงานด้วยก็ควรเปิดเวลาว่างฟังคำบรรยายเป็นครั้งคราวได้ก็จะเป็นการดี การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการค้าเรียนที่มีเดิมนั้นจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเนื้อหาที่สอดคล้องกัน การได้รู้แนวข้อสอบจะช่วยให้นักศึกษาสามารถหาความรู้ได้ดียิ่งขึ้น และเข้าถึงประเด็นได้มากขึ้นอีกด้วย ถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะพูดคุยกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนวิชาเพื่อจะรู้ตัวอาจารย์แต่ละท่านต้องการจะเน้นเนื้อหาวิชาไปในทางใด และข้อที่สำคัญที่สุดที่จะขอถามออกฝากไว้กับนักศึกษาอีกคือ เมื่อไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรในเนื้อหาวิชาควรที่จะถามจากอาจารย์เจ้าของกระบวนวิชา อย่าได้ปล่อยทิ้งไว้

# วารสารรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์

วางจำหน่ายแล้ว วารสารรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์ เล่มที่ 2 มีบทความที่น่าสนใจ เช่น แอพอาทอกจีนในอาหาร บทบาทของอนุพันธ์ย่อยกับปัญหาธุรกิจ ทฤษฎีกราฟกับการบริหารงานบุคคล แมองกับเคมี และ แนววิถีที่ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ข่าวความเคลื่อนไหว ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันต่อเหตุการณ์ อย่าลืมอ่าน วารสารรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์ (ชื่อได้ที่ฝ่ายค้าราฯ ม.ร.)







● ข่าวรามคำแหง ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2527 ● สังคมรามฯ ในสัปดาห์นี้ ภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ ม.ร. จัดอภิปรายเรื่อง กฎหมายบำนาญ ป่าราษฎรราชการและการต่ออายุราชการ โดย พล.อ.หาญ ถิ่นทนต์ รศ.สุชน นวดอุฎ รศ.สุศักดิ์ ศิริวิธ ดร.เปรี๊ยะ สุวรรณศักดิ์ นายทองใบ ทองเป๋ว และ ศศ.ดร.โรคนัน ทองอุด ในวันที่ 17 ก.ย. 27 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม คณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 ● วันสหกรณ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจำกัด กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2526 ในวันที่ 20 ก.ย. 27 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม เอ.ดี. 1 ...เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ● ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา ขอให้นักศึกษาที่ทำอนุมัติค่าโดยสรรพากรให้ต่ำกว่า ค่าจริง เลข 1-500 ไปรับสมุดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา คึกกักรวมนักศึกษา ชั้น 2 ห้อง 205 ในวันเวลาราชการ ● ข่าวกิจกรรมนักศึกษา ชมรมภาษาตะวันตก จัดฉายภาพยนตร์ฝรั่งและเยอรมัน ในวันที่ 17-18 ก.ย. 27 เวลา 10.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 16.00 น. ณ ที่ทำการชมรมฯ คึกกักรวมนักศึกษา ชั้น 2 ห้อง 207 ....พี ● ชมรมบัญชี จัดโครงการทดสอบ วิชา AC 101 ในวันที่ 4 ก.ย. 27 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ คึกกักรวมฯ ห้อง 301 - 401...ผู้สนใจให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จรับเงินสัชมชูกาณนี้ ไปสมัครได้ ณ ที่ทำการชมรมฯ คึกกักรวมนักศึกษา ชั้น 4 ห้อง 406 ภายในวันที่ 25 ก.ย. 27 ● ชมรมภาษาตะวันตก แยกจัดวิชา FR 101-102 FR 201-202 FR 301-302 FR 401 GN 101 SN 101-102 และ SN 201 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการชมรมฯ คึกกักรวมนักศึกษา ห้อง 413 ● กลุ่มคอกคั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีโครงการออกค่ายเพื่อสร้างห้องสมุดชุมชน ที่บ้านหนองโก ตำบลบ้านคา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 10 - 20 พ.ย. 27 ...ผู้สนใจสมัครได้ ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หลังคึกกักรวมฯ ● ข่าวจากสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายวัสดุไปตีพิมพ์ จัดฉายภาพยนตร์และวิดีโอเทปบริการแก่ผู้สนใจ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 น. ณ ห้องฉาย สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 1 (อาคารเก่า) นอกจากนี้ ยังเปิดบริการให้พิมพ์ภาษาแก่กักรวมและผู้นใจอีกด้วย ● ปิดท้ายสังคมรามฯ ฉบับนี้ ขอเชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพทุกท่านส่งภาพต่อประกอบคำขวัญของมหาวิทยาลัย เข้าประกวด (เปลี่ยนให้แสง รามคำแหงให้ทาง) ภายในวันที่ 31 ส.ค. 27 ●



ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะนิติศาสตร์ ม.ร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "คุณภาพของบุคลากรกับประสิทธิภาพของคณะนิติศาสตร์ ม.ร." เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม - 2 กันยายน 2527 ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 และ โรงแรมแกรนด์ พลาซ่า เมืองพญา จังหวัดชลบุรี



สัมมนา ส่วนบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานของ สวป." เมื่อวันที่ 7 - 9 กันยายน 2527 ณ สำนักงานสภากาจารย์ ม.ร. และโรงแรมเอเซีย พญา จังหวัดชลบุรี



จำกัดเงินเชื่อ 18% ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการจำกัดเงินเชื่อ 18% ของรัฐบาล" โดย รศ.เกริกเกียรติ ทิทัศน์เสวีธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2527 ณ สำนักงานสภากาจารย์



เยี่ยมชม ม.ร. เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2527 รองอธิการบดีและคณาบดีคณะต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย Diponegoro ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาชมมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ใน ม.ร.



ปรับปรุงหลักสูตร ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิชาเอก เมื่อวันที่ 3 - 6 กันยายน 2527 ณ ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ โดย รศ.ศิวพร มีนชุกานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นประธาน



นิเทศกักรวมใหม่ คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. จัดรายการนิเทศกักรวมใหม่ คณะรัฐศาสตร์ ณ วิทยุขรรค์รามคำแหง 2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2527 ณ อาคาร PBB ชั้น 2



ได้วาทิ ชมรมปวงกตาและได้วาทิ จัดการแข่งขันได้วาทิชิงถ้วยมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2527 ณ บริเวณลานพุดสนฯ



15) ชาติที่ เท่ากัน

ตั้งแต่ ภาด 1/2527 เป็นต้นไป สำหรับผู้ไม่ตรงต่อเวลาการเป็นสมาชิก

**อภิมหาสนุก**

ค้นไม่ใหญ่  
เติบโตขึ้นจากพื้นดิน  
ที่ชุ่มฉ่ำและปุ๋ยมุขม  
แก่กักรวมในวันแสดงตะวัน

.....

กักรวมกักรวมไปไม่เห็นยอดไม้รับแสงตะวัน  
กักรวมกักรวมไปไม่เห็นกักรวมไม้ตัดพื้นดิน  
23850147



# ศิลปะของการฟังที่ดี

ศ.ศ.นภาพร ขันธมภา

ภาควิชาการบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ

ภักดิ์นั่งนึกสัตรีวิทยากำลังเดินเบียดเสียดในฝูงชนที่แออัดกับเพื่อน ไปตามถนนในย่านที่มีผู้คนคับคั่งจอแจท่ามกลางเสียงแตรรถยนต์และขารรถที่เสียดสีไปกับถนนนั้น เขาก็ร้องบอกเพื่อนว่า "ฟังสิ! เสียงจิ้งหรีดร้องนี่" ปรากฏว่าเพื่อนของเขาประหลาดใจมากจึงถามว่า "คุณได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องในขณะที่มีเสียงคังซารพัดรวมทั้งความสับสนวุ่นวายนี้หรือ" นักสัตรีวิทยาไม่ตอบประการใด เขาอ้างเหตุออกจากกระเป๋าออกมา แล้วโยนขึ้นไปบนอากาศ พอเหวี่ยงออกสูงมากกระทบพื้นถนน ผู้คนที่เดินอยู่ใกล้ ๆ นั้นก็หันมามองกันเป็นตาเดียวว่าเสียงอะไรดัง นักสัตรีวิทยาจึงตอบเพื่อนทันทีว่า "เราได้ยินในสิ่งที่เราได้ฟัง"

หลายต่อหลายครั้ง ที่เราพลาดที่จะรู้เรื่องราวที่สำคัญๆ เพราะเราไม่ตั้งใจฟังเรื่องราวที่นั่น ๆ รวมทั้งเราเคยเข้าใจผิดและแปลความหมายในการติดต่อผิดพลาดไป เนื่องจากมีอคติตามแนวความคิด และความปรารถนาของเรา

หันมาพิจารณาผู้จัดการคนหนึ่งซึ่งไม่ชอบกอนูญาโคให้เลขานุการของเขาพูดงาน 2 อาทิตย์ เพื่อพักร้อนประจำปี เวลาที่เลขานุการบอกว่าจะหยุดงานวันไหน ผู้จัดการก็ไม่สนใจหรือสนใจเป็นไม่ได้ยิน เลขานุการกล่าวว่า "ฉันได้เรียนเข้ามา 3 ครั้งแล้วว่าฉันจะขอหยุดพักร้อนในเดือนตุลาคมนี้ จนปานนี้ยังไม่อนุญาตสักที"

ข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการติดต่อทำให้เกิดมรสุมที่ร้อนในเรื่อใหญ่ ๆ หรือเรื่องที่สำคัญได้ การขาดการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้ร่วมงานในองค์กร ไม่เพียงแต่ทำให้การมอบหมายงานไม่ได้ผลดีหรือล้มเหลวแล้วถึงเป็นการเพิ่มต้นทุนในการดำเนินงานของธุรกิจ รวมทั้งทำให้กระทบกระเทือนจิตใจและทำลายขวัญในการทำงานอีกด้วย

การฟังนั้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ซึ่งควรที่จะได้มีการศึกษาตลอดทั้งมีกฎเกณฑ์หรือระเบียบของมันเป็นเอง และที่เกาะ การติดต่อเกี่ยวข้องกับกรที่จะรู้จักฟังในเวลาใดมีความสำคัญเท่า ๆ กันรู้จักที่จะใช้คำพูดอย่างไรเพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจากการสอบถามพนักงานขายที่ดี หรือผู้ประกอบการค้าต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณค่าของการจับเบรคนั้น ปรากฏว่า การเป็นผู้ฟังที่ดีจะทำให้ขายสินค้าหรือบริการได้ดีกว่าเป็นผู้พูดที่ดี

ดังนั้น เพื่อเพิ่มทักษะของการฟังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราต้องมีความอดทนและฝึกฝนอย่างดี จึงมีข้อแนะนำบางประการในการที่จะเป็นผู้ฟังที่ดี ดังนี้

1. มีสมาธิและจับใจความในเรื่องที่สนทนาให้ตลอด ถ้าท่านคิดว่ารอบรู้สถานการณ์ หรือรู้เรื่องราวต่าง ๆ ดีแล้วนั้น นั่นคือท่านรู้เพียงหัวข้อเรื่องเท่านั้น และท่านก็มักจะเป็นผู้ฟังที่ใช้ไม่ได้ผล จำไว้ว่าควรรับฟังแนวความคิดใหม่ ๆ แทนที่จะไม่สามารถอดใจรอฟังต่อไปจนกว่าจะจบ รวมทั้งสรุปว่าสิ่งที่ตัวเองเข้าใจเป็นไปตามที่คนคิดไว้ก่อนที่ท่านจะพูดต้องแน่ใจว่าผู้พูดเข้าใจจุดสำคัญของเรื่อง มีหลายข้อหลายคนคิดและไม่มีเรื่องที่จะกล่าวพูดที่ได้ฟังตามที่ตนเองเข้าใจ ถ้ากล่าวเป็นโคลนแรกอาจเป็นเพียงการเกริ่นหรือเริ่มต้นเท่านั้น ยังไม่ใช่ข้อความสำคัญของเรื่องที่พูด
2. หลีกเลี่ยงในการประเมินผู้พูดล่วงหน้า ผู้ฟังที่ดีจะไม่พยายามสนใจในลักษณะท่าทางภายนอกของผู้พูดเป็นสำคัญ เช่น แทนที่จะคิดว่าเสียงของผู้พูดนุ่มหรือแหลม ควรถามตัวเองว่า มีข้อความหรือเนื้อเรื่องตรงไหนบ้างที่เราควรจดจำไว้
3. อย่าแกงตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจฟัง เมื่อเขาพูดว่าสิ่งที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่เป็นเรื่องน่าเบื่อหรือไร้สาระแล้ว เราแกงตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจฟัง ผู้พูดที่ดีจะสังเกตเห็นได้ว่าบางครั้งผู้ฟังทำหน้าแข็ง อาจพยักหน้ากับผู้พูด เมื่อเขาทำอย่างนั้นคือไม่รู้เรื่องแต่แกงตั้งหน้า ความนึกคิดของผู้พูดก็เริ่มสับสนแล้วเขาจะรู้สึกไร้ค่าเลย รวมทั้งการพูดต่อไปก็จะแห้งลง ๆ
- ผู้ฟังที่มีความตั้งใจดีจะมีความคั่นตัว และสายตาก็จะจับจ้องกับสิ่งที่กำลังฟังอยู่ การขยับตัว ผงกหัว ยกคิ้ว เหน็ดหัวไปข้างหน้า หรือการเปลี่ยนอิริยาบถนั้นอาจเล็กน้อยขณะกำลัง

ฟังอยู่ สามารถทำให้ความสนใจฟังยังคงมีต่อไปเรื่อย ๆ การตอบโต้เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น "อ้อ! เข้าใจแล้ว" "แหม น่าสนใจจริง ๆ" หรือ "ช่วยเล่าให้ฟังอีกหน่อยสิ" ถ้าได้ตอบเพราะว่าสนใจเรื่องที่พูดกันอยู่ จะช่วยทำให้ผู้พูดเกิดความมั่นใจขึ้น

4. ฟังความคิดเห็นหรือกับพิจารณาข้อเท็จจริง เมื่อเราฟัง เราพยายามที่จะค้นหาข้อเท็จจริง และเราก็พลาดที่จะรู้ถึงความเห็นที่อยู่เบื้องหลังข้อเท็จจริงนั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้พูดเริ่มต้นกล่าวถึงหัวข้อสำคัญ ๆ 7 หัวข้อ ผู้ฟังก็จะเริ่มต้นคิดในหัวข้อแรกทันที และพยายามจะจดจำไว้ ในขณะที่เดียวกันมีการอธิบายหัวข้อที่สอง ถึงตอนนั้นผู้ฟังก็จะทราบเรื่องราวของ 2 หัวข้อแรก ด้วยเหตุนี้ทำให้เขาต้องพลาดที่จะเข้าใจหัวข้อที่ 3 และต่อจากนั้นก็ไปจนถึงหัวข้อที่ 7 ผู้ฟังก็จะสามารถเก็บข้อเท็จจริงได้เพียงบางส่วน บางอย่างก็หลุดหายไปและบางอย่างก็เข้าใจสับสน เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้ฟังแบบคก ๆ หล่น ๆ นี้ เราควรที่จะพยายามเข้าใจถึงข้อเท็จจริง และความคิดเห็นที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

5. จงระวังการใช้ภาษาไปหรือกิริยาท่าทางแทนคำพูด อย่าพยายามเพ่งแต่ฟังในสิ่งที่กล่าวออกมา แต่ให้พยายามเข้าใจถึงลักษณะท่าทางและแรงขับหรือความตั้งใจที่อยู่เบื้องหลังคำพูดนั้น จงจำไว้ว่าผู้พูดจะไม่ส่งข่าวสาวออกมาเป็นคำพูดทั้งหมดเสมอไป ในขณะที่คำพูดของผู้พูดนั้นอาจจะแสดงถึงความมั่นใจในสิ่งที่พูด แต่ลักษณะท่าทางความคิดเห็นควรแสดงออกทางสีหน้า และน้ำเสียงที่พูด อาจทำให้ผู้ฟังยังคงกลางแคงหรือสงสัยในสิ่งที่พูดอยู่เพราะคำพูดกับการแสดงออกไม่สอดคล้องกัน

6. พยายามคิดให้เร็วที่สุด เนื่องจากความแปลกประหลาดใจมักจะคิดได้เร็วกว่าที่พูด 3 - 4 เท่า เรามักจะขาดความอดทนกับความซ้ำซากของผู้พูด และทำให้ใจลอย จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ที่นับทวนเรือ ๆ และสรุปหัวข้อที่สำคัญ ๆ ต่อจากนั้น เมื่อผู้พูดพูดเสร็จแล้ว ท่านสามารถที่จะกล่าวถึงจุดที่สำคัญเหล่านั้นให้อีกคนหนึ่ง และถามเขาว่า ท่านมีความเข้าใจในเรื่องราวเหล่านั้นหรือไม่ เช่น ตั้งคำถามว่า "นี่คือสิ่งที่ท่านหมายถึงใช่ไหม?" หรือ "ผมเข้าใจท่านถูกต้องใช่ไหม?" ไม่เพียงแต่เป็นการเข้าใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้น แต่เป็นการช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการเข้าใจผิดในภายหลังด้วย

## กองกิจการนักศึกษา มีงานอะไรบ้าง?

เสถียร ไกรเพชร  
กองกิจการนักศึกษา

- ที่ทำการ ส่วนกิจการอธิการบดี ชั้น 2 และตึกกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2  
บุคลากร 210 คน
- กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการของนักศึกษาโดยตรงทั้งทางด้าน การให้บริการและสวัสดิการ โดยช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการทำกิจกรรมของนักศึกษาทางด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์และด้านวิชาการ เพื่อให้แก่นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน มีความรับผิดชอบและฝึกฝนตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
- กองกิจการนักศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงาน 7 งาน คือ
1. หน่วยธุรการ
  2. งานแพทย์และอนามัย
  3. งานกิจกรรมนักศึกษา
  4. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
  5. งานนักศึกษาวิชาทหาร
  6. งานแนะแนวและทุนการศึกษา
  7. งานวินัยนักศึกษา
- หน้าที่การให้บริการของงานต่าง ๆ

1. หน่วยธุรการ เป็นหน่วยงานซึ่งเปรียบเสมือนประตูของกองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ต้องมีความรู้ความสามารถในการให้บริการแก่นักศึกษาเบื้องต้น หน้าที่หลัก รับ - ส่ง จัดทำแบบประมาธ ฉะนั้น บุคคลที่ทำหน้าที่ในหน่วยงานธุรการต้องมีความรับผิดชอบ กล่าวคือ ต้องมีความรู้ในโครงสร้างของหน่วยงานทุกหน่วยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่ทางรัฐบาลและภาคเอกชน สามารถให้คำแนะนำนักศึกษาเพื่อแก้ปัญหาในการติดต่อกับหน่วยงานอื่นได้อย่างถูกต้อง
2. งานแพทย์และอนามัย เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชากรมหาวิทยาลัยทุกส่วน เมื่อเกิดเจ็บป่วยหรือเมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพและอนามัย งานแพทย์ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ ในแต่ละวันหน่วยงานนี้ต้องให้บริการกับประชากรมหาวิทยาลัยจำนวนมาก เฉพาะอย่างยิ่งในระยะของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผู้สมัครของใบรับรองแพทย์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัครจะยื่นหรือตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดทำการ ฉะนั้นการตรวจคัดกรองในการให้บริการจะต้องเป็นสิ่งสำคัญ อนึ่ง ยังต้องให้บริการกับองค์กรของนักศึกษา รวมทั้งกลุ่มนักศึกษาซึ่งมีความประสงค์จะขอเข้าไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้งานแพทย์และอนามัยยังต้องทำหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยอาการเจ็บป่วยสำหรับนักศึกษาซึ่งป่วยในระหว่างการสอนหรือผู้พบสภาพอีกด้วย
3. งานกิจกรรมนักศึกษา หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการและใช้งบประมาณ โดยขออย่างจริงจังของนักศึกษาที่ประกอบด้วย สถาบันศึกษา

องค์กรนักศึกษา ชมรมด้านวิชาการจำนวน 24 ชมรม ชมรมด้านกีฬาจำนวน 18 ชมรม ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมจำนวน 12 ชมรม ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์จำนวน 10 ชมรม และกลุ่มต่าง ๆ ประมาณ 300 กลุ่ม นับได้ว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบกว้างขวาง ซึ่งการให้บริการด้านแก่นักศึกษา ต้องรู้จักขั้นตอนของการดำเนินการต่าง ๆ พอสถสมควรถึงจะได้กล่าวในโอกาสต่อไป

4. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่นักศึกษาซึ่งประกอบด้วยอย่างด้วยกันคือ การบริการเครื่องพิมพ์ดีดและยัดสำเนา จัดรถยนต์สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย การบริการวินัยของหอ การพิมพ์ครุฑโพลคังระกาให้แก่แก่นักศึกษา การทำบัตรรถยนต์ บ.ข.ส. ดล 30๙ การให้บริการหอพัก การให้บริการด้านกีฬา โดยให้ยืมอุปกรณ์กีฬาประเภทต่าง ๆ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การนันทนาการและมิชชันนารี

5. งานนักศึกษาวิชาทหาร เป็นหน่วยงานให้บริการแก่นักศึกษาซึ่งเป็นนักศึกษาชาย ซึ่งต้องการจะเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ทำหน้าที่ตั้งแต่การรับสมัครนักศึกษาเมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ไปจนกระทั่งถึงการนำปลด นอกจากนี้ก็ยังให้บริการเพื่อขอผ่อนผันการเรียกพล ขอยกเว้นการรับราชการทหาร การให้บริการด้านขอผ่อนผันรับราชการทหาร

6. งานแนะแนวและทุนการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษามีปัญหาทางการศึกษาและวิชาชีพด้านครอบครัวและส่วนตัว ด้านสังคมและอื่น ๆ การจัดหาทุนให้แก่นักศึกษาและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา การแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ การบริการสวัสดิการแก่นักศึกษา



# สนุกกับสำนวนฝรั่ง

ดร.อำไพ เกียรติชัย อดนะศึกษาศาสตร์

เคยมีบ้างไหมที่อ่านตำราหรือฟังภาษาอังกฤษแล้วพบกับคำหรือข้อความที่อ่านไม่เข้าใจความหมาย แม้จะเปิดพจนานุกรมแล้วก็ไม่พบ คำหรือข้อความนั้น หรือพบแต่ความหมายที่โยงยกไว้ไม่ช่วยทำให้ท่านเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้น ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ลองจะเป็นที่แน่นอนว่าคำหรือข้อความที่ท่านพบไม่ใช่คำที่มีความหมายตรงไปตรงมา หรือที่เรียกว่า ความหมายหน้าคำ แต่เป็น "สำนวน" (ที่อธิบายไว้ว่าเกือบจะในบรรดาทุก ๆ คำ เพราะว่ามีเป็นไปทั่วทุกที่นั่น ๆ อาจจะไม่ใช่อ่าน แต่เป็นพวกศัพท์เทคนิคที่อาจไม่มีอยู่ในพจนานุกรมธรรมดา)

เราจะทราบได้อย่างไรว่าคำใดหรือข้อความใด เป็นสำนวนหรือไม่? หากเราเองเล่น ๆ จะเห็นได้ว่าคำหรือข้อความที่เป็นสำนวนจะมีลักษณะหน้าตาเช่นเดียวกับคำทั่ว ๆ ไป แม้กระทั่งตัวสะกดก็เหมือนกับคำที่เรารู้จัก แต่เมื่อใดก็ตามที่เราพยายามจะแปลความหมายของคำเหล่านั้นออกมา ความหมายของคำแต่ละคำรวมกันเข้าแล้ว ไม่สามารถทำให้เราเข้าใจความหมายของกลุ่มคำนั้นได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง คำหรือข้อความนั้น ๆ คือสำนวนนั่นเอง ตัวอย่าง เช่น สำนวน to play by ear ถ้าเราแปลความหมายของคำแต่ละคำแล้วนำความหมายมารวมกันเข้าจะให้คำแปลดังนี้ to play = เล่น, by = โดย และ ear = หู ความรวมกันคือ เล่นโดยหู หรือเล่นโดยหู ซึ่งไม่ทำให้ความเข้าใจกระจ่างนั้นเลย กลับมีความสงสัยเพิ่มขึ้นอีกว่า การเล่นโดยหูนี้เป็นอย่างไร เป็นการเล่นก็หาอย่างหนึ่งหรือเปล่า มีกลไกไหน เป็นเล่น โดยแท้ที่จริงแล้ว วลีนี้เป็นสำนวน หมายความว่า การเล่นดนตรี โดยไม่ต้องอ่านโน้ต หรือการไม่เตรียมตัวล่วงหน้า แต่ใช้วิธีฟังดูว่า สถานการณ์เป็นเช่นไร แล้วจึงตัดสินใจว่าจะทำด้วยอย่างไร ลองดูตัวอย่างประโยค ๑ ประโยคข้างล่างจะทำให้เข้าใจความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น

She plays the piano by ear.

John decided to play it by ear when he went for his interview.

ฉะนั้นเราจึงอาจสรุปได้ว่า สำนวน คือ การกำหนดความหมายใหม่ให้กับกลุ่มคำซึ่งมีความหมายเฉพาะของตัวเองอยู่แล้ว

การแปลความหมายของคำหรือข้อความที่เป็นสำนวน โดยการแปลตามความหมายหน้าคำ (literal meaning) นั้น นอกจากจะทำให้เกิดความงุนงงแก่ผู้ฟังหรือแก่ตัวผู้แปลเองแล้ว บางครั้งยังทำให้เป็นที่เข้าใจกันอีกด้วย ตัวอย่างที่เป็นภาพการสนทนาต่อไปนี้ ผู้เขียนการ์ตูนนำสำนวนมาใช้ในลักษณะการแปลความหมาย คำหน้าคำ เรามาลองดูว่าทำให้สำนวนอย่างไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้อย่างไร



ภาพที่ 1 สำนวน to eat like a bird หมายถึง กินเพียงเล็กน้อย (ก) เทียบกับสำนวนไทยได้ว่า กินรวกกับคม ในที่นี้ผู้เขียนภาพตีความหมายสำนวนตามความหมายหน้าคำ และใช้เพื่อให้หมายถึงการกินเหมือนนก คือ เกาะคอนกิน (ข) นั่นเอง คู่สนทนาฟังแล้วเข้าใจผิดคิดว่ามีความหมาย (ก) จึงถามด้วยความเป็นห่วงว่า Has it affected his health? (แล้วที่เขากินน้อยนี้มีผลเสียอะไรต่อสุขภาพเขาหรือเปล่า? ซึ่งคำตอบที่ได้รับคือ It will if he falls out of that tree (มีแน่นอนถ้าเขาตกลงมาจากคอนไม้ที่เขาเกาะอยู่นั้น)

เมื่อพูดถึงสำนวนนี้แล้ว ก็ขอแถมสำนวนซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกับสำนวนนี้คือ to eat like a horse

ซึ่งหมายถึง กินจุ อย่างมหาศาล หรือที่สำนวนไทยว่า กินจุรากับขี้ตมุน ผู้อ่านท่านใดมีจินตนาการสูงจะลองตีความการดูออกมาโดยใช้สำนวนเป็นต้นองเดียวกับภาพที่ 1 ก็ได้



ภาพที่ 2 ภาพนี้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันไม่น้อย เพราะผู้เขียนภาพวางแต่กรวมนี้ ของเรื่องก็สนามกีฬาโอลิมปิก สำนวนที่ใช้ในที่นี้ คือ to carry a torch (for someone) ท่านผู้อ่านคงจำได้ว่ามีกิจกรรมหนึ่งที่กระทำกันจนเป็นประเพณีก่อนมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก นั่นคือ การวิ่งถือคบเพลิงโอลิมปิก (carry the olympic torch) สำนวน to carry a torch (for some one) หมายถึง การถือคบเพลิงสักคนหนึ่ง และยังคงความวักแว้นอยู่แม้ว่าเขาหรือเธอผู้นั้นไม่มีที่ที่จะพาจะหอบก็ตาม

ผู้เขียนภาพเขียนโดยการแปลความหมายคำหน้าคำ ซึ่งหมายถึงการช่วยถือคบเพลิงให้ผู้อื่น



ภาพที่ 3 ท่านที่ก้ำกึ่งสนใจการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง การเดินแอโรบิกส์ คงเข้าใจความหมายของสำนวนที่ใช้ในการสนทนาได้ทันที เพราะสำนวน body building หมายถึงการออกกำลังกายเพื่อใหรูปร่างงดงามได้สัดส่วน แต่ในภาพนี้ผู้เขียนเขียนตามความหมายหน้าคำของสำนวน ซึ่งแปลได้ความว่า การสร้าง (ปั้น) ร่างกาย ท่านผู้อ่านพิจารณาตัวอย่างข้างต้นแล้วคงพอจะมองเห็นความแตกต่างระหว่างความหมายที่เป็นสำนวน และความหมายตามหน้าคำ ก่อนที่จะพูดถึงการจำแนกประเภทของสำนวนต่อไปขอทิ้งปัญหาให้ผู้อ่านลองฝึกฝนสัก ๑ ปัญหา



ภาพที่ 4 สำนวนที่ใช้คือ here and there ท่านผู้อ่านลองพิจารณาแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ ๑. ความหมายตามหน้าคำคืออะไร? ๒. ความหมายของสำนวนคืออะไร?

ชนิดของสำนวน  
สำนวนมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับลักษณะของการนำไปใช้ของผู้พูด ถ้าเป็นสำนวนที่สุภาพใช้ในภาษาเขียน หรือภาษาพูดอย่างเป็นทางการ เราเรียกสำนวนนั้นว่า idiom เช่น leave off = หยุด, สิ้นสุด เช่น John tells the boys to leave off teasing his little brother.  
time is ripe = เวลาที่เหมาะสมที่สุด เช่น The Prime Minister will hold an election when the time is ripe.  
on the air = ออกอากาศ (ทางวิทยุหรือโทรทัศน์) เช่น Doraemon is on the air at 8.50 p.m.

To put up with = อดทน เช่น We had to put up with Jim's poor table manner.  
holler - than - thou = การแสดงตนว่าดีกว่าหรือเหนือกว่าผู้อื่น (ความหมายเป็นไปในทางลบ) เช่น Most people find holler - than - thou actions in others hard to accept.  
Come what may = ไม่ว่าจะทำอะไรขึ้นก็ตาม The editor says we will publish the book, come what may.

ถ้าเป็นสำนวนที่ใช้กันใหม่เพื่อนฝูง หรือในหมู่คนที่มีความสนิทชิดเชื้อกันอย่างมากเราเรียกสำนวนนั้นว่า slang หรือที่คนไทยเราเรียกทับศัพท์ว่า ภาษาแสลง ตัวอย่าง เช่น ถ้าเราต้องการใช้สำนวนที่มีความหมายว่าเป็นการแสดงตนว่าดีกว่าหรือเหนือกว่าผู้อื่น กับคู่สนทนาของเราซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนิทสนมด้วยอย่างมาก เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้สำนวน holler - tha - thou แต่เราจะใช้สำนวน on one's high horse แทน ซึ่งสำนวนนี้พอจะเทียบเคียงกับสำนวนไทยว่า "คิดว่าตัวเองแน่" ได้ ลองดูตัวอย่างในประโยค

I asked to see a less expensive dress and the salesgirl got up on her high horse and said the shop did not sell cheap merchandise.  
ในทำนองเดียวกันกับสำนวนแรก ภาษาแสลง ซึ่งเทียบได้กับสำนวน Come what may ก็มี คือ สำนวน Come hell or high water เช่น

Grandpa said he would go to fair, come hell or high water.

นอกจากนี้ยังมีภาษาแสลงอื่น ๆ อีก เช่น to rip off = ขโมย, โกง The hippies reppid off the grocery store.  
monkey business = กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม There is a lot of monkey business going on in the that massage parlour.

to shack up with (someone) = หญิงชายอยู่ร่วมกันโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย Susie decided to shack up with John for the time being.

สำหรับภาษาแสลงนี้ ผู้พูดต้องระมัดระวังในการเลือกใช้คำให้เหมาะสม เพราะภาษาแสลงเองมีทั้งชนิดแสดงสุภาพ และแสดงไม่สุภาพ ตัวอย่างที่ยกมาให้ดูนี้เป็นภาษาแสลงที่ใช้ในนวนิยายฆาตกรรม หรือเรื่องบู๊โหดโหด ขอให้ดูไว้เป็นความรู้เท่านั้น แต่ขอได้โปรดอย่านำไปใช้

pain in the ass = เหตุการณ์หรือบุคคลที่น่ารำคาญ She' the pain in my ass.

ถ้าอยากจะทำเพื่อแสดงความคิดเห็นในตนเองนี้ ให้เสียงไปใช้ pain in the neck แทน

screw around = ๑. ลอซชาย, ไม่ทำงาน ๒. หลับนอนกับคู่คนโดยไม่เลือก

to beat the shit out of someone = ตีหรือทำร้ายอย่างรุนแรง The cops beat the shit out of Tommy.

ถ้าเป็นสำนวนที่ใช้กันมานานจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับในหมู่คนทั่วไป เราเรียกว่า proverbs ซึ่งตรงกับภาษาไทยว่า คำพังเพย หรือสุภาษิต เช่น

Don't count your chickens before they are hatched. (อย่าหวังนับไข่นก)

Don't wash your dirty linen in public. (ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า)

ในเรื่องของสำนวนที่เป็นคำพังเพย หรือสุภาษิตนี้ ขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้สักนิดว่า ไทยเรามีคำพังเพยและสุภาษิตซึ่งมีความหมายเทียบเคียงกันได้กับคำพังเพยและสุภาษิตภาษาอื่น ๆ (เช่น ภาษาจีน) และมีทั้ง ๒ ที่หุ้มนองเห็นสำนวนของเรามากพอที่จะได้ และยังมีที่หุ้มนองเห็นสำนวนของเรามากพอที่จะได้ และยังมีที่หุ้มนองเห็นสำนวนของเรามากพอที่จะได้





สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2527

12.00 น. LA 103 ครั้งที่ 12

บรรยายโดย รศ.รังสรรค์ แสงสุข

13.00 น. EC 111 ครั้งที่ 12

- ทฤษฎีการผลิตโดยการวิเคราะห์ความผิดปกติของผลผลิต

- ราชบัณฑิตยสถาน

- การกำหนดปริมาณผลิตเพื่อได้รับกำไรสูงสุด

บรรยายโดย ผศ.กิม ไชยแสนสุข, ผศ.วราณี จีเจริญ, รศ.จินตนา พรทิไลพรพรณ

14.00 น. LA 104 ครั้งที่ 12

- ผู้เยาว์ (ล่อ)

- คนไร้ความสามารถ

บรรยายโดย รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์

15.00 น. PC 103 ครั้งที่ 12

- วิธีทางสถิติ และจิตวิทยา

บรรยายโดย ดร.นิภา แก้วศรีงาม

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2527

12.00 น. EN 201 ครั้งที่ 13

- Unit 13

- (American Time)

บรรยายโดย รศ.มาลิต์ พรหมทัตคเวที

Mr. Roger Welty

13.00 น. LA 204 ครั้งที่ 13

- ผลของการขอปฏิบัติราชการข่าวด่วน

- การปลดหนี้

บรรยายโดย อ.ณัฐพงษ์ โมกขะบุตร,

ผศ.ดร.ชอช ว่องวิวัฒนาภิกุล

14.00 น. ST 203 ครั้งที่ 13

- อนุกรมเวลาและ

- เส้นแนวโน้ม

บรรยายโดย รศ.สุทธจิตต์ ใจวิศิริ

15.00 น. GE 224 ครั้งที่ 13

- การพัฒนาเศรษฐกิจ

- ความอยู่ดีกินดีของประชาชน

บรรยายโดย รศ.ทวี ทองสว่าง,

อ.ไพฑูริย์ ปิยะปกรณ์

วันพุธที่ 26 กันยายน 2527

12.00 น. LA 121 ครั้งที่ 13

บรรยายโดย ผศ.สุเมธ งามประคับ

13.00 น. EN 101 ครั้งที่ 13

- ภาษาศาสตร์ที่ 13, 14, 15

- ทบทวนภาษาศาสตร์

- เทคนิคการสอบภาษาศาสตร์

บรรยายโดย ผศ.ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย,

Mr. Roger Welty

14.00 น. MA 111 ครั้งที่ 13

- อินทกวีของไฮเปอร์โบลิคฟังก์ชัน

- และการหาอนุพันธ์ และ

- อินทกวีของฟังก์ชันในรูป  $a^u, u^v$   
บรรยายโดย ผศ.กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล

15.00 น. PS 110 ครั้งที่ 13

- รัฐธรรมนูญ

บรรยายโดย รศ.สุชุม นวลสกุล

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2527

12.00 น. PS 190 ครั้งที่ 12

- ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง

บรรยายโดย รศ.สุชุม นวลสกุล

13.00 น. SC 103 ครั้งที่ 12

- ละครและทฤษฎีวันลับ

บรรยายโดย ดร.โสวัชต์ เจริญวงศ์

14.00 น. PS 103 ครั้งที่ 12

บรรยายโดย ดร.บรรพต วีระชัยและคณะ

15.00 น. รายการไขปัญหาวิชาการ

- เรื่องเส็งกลอง กลอง

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2527

12.00 น. AC 101 ครั้งที่ 12

- ระบบใบสำคัญจ่าย

บรรยายโดย ผศ.ศรีวิมลภา สวณภณี,

ผศ.สุจรรยา ฉลาดพจนพร

13.00 น. HI 101 ครั้งที่ 12

- การปฏิรูปรัฐสภาในอังกฤษ

- การปฏิวัติในรัสเซีย

- การรวมประเทศอิตาลี

บรรยายโดย อ.กษมาธิป ชันทรพิน

14.00 น. MA 113 ครั้งที่ 11

- การหาอนุพันธ์เชิงปริยาย (ล่อ)

- อัตราสัมพันธ์

บรรยายโดย ผศ.โสมนิจ ชาลิตำแหง

15.00 น. SO 103 ครั้งที่ 10

- ประชากรศาสตร์

- สังคมชนบท

บรรยายโดย รศ.ดร.จิรพรพรณ กาญจนจิครา

สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2527

15.30 น. PS 420 ครั้งที่ 11

- การวิเคราะห์ข้อมูล (ล่อ)

บรรยายโดย อ.ศิริลักษณ์ ไชยรังษี,

อ.กวี วัชรชาน

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2527

15.30 น. LA 306 ครั้งที่ 13

บรรยายโดย อ.อุบลศรี สุขหภาพกรณ์

วันพุธที่ 26 กันยายน 2527

15.30 น. LA 408 ครั้งที่ 13

- การค้าโดยคิดค่าธรรมเนียม

บรรยายโดย รศ.นพ.วิฑูริย์ อึ้งประพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2527

15.30 น. LA 203 ครั้งที่ 12

- ประวัติรัฐธรรมนูญไทย

บรรยายโดย ผศ.ดร.โกศล พลกุล

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2527

15.30 น. EC 103 ครั้งที่ 11

- เงินตรา

บรรยายโดย รศ.กฤษ ภูวิสันสิทธิ์

ร.ร.0601.033.0332/2527.14.19 [007-012]

ศัพท์เฉพาะภาษาไทย

1. กัณฺฐบรพฺชิ เป็นชื่อของหวานชนิดหนึ่ง ทำด้วยกล้วย คั้นกับกะทิ

2. แถงบวด เป็นชื่อของหวานที่ใช้ผลไม้ เมล็ด มัน พักทอง คั้นกับน้ำตาลและกะทิ

เรามักจะเขียนคำว่า "บวช" และ "บวด" สลับกันอยู่เสมอ บางคนชอบเขียนเป็น "บวด" ทั้งสองคำ วิธีจำก็คือจำคำ "กัณฺฐบรพฺชิ" ไว้ว่า ขนมชนิดนี้เมื่อทำสำเร็จแล้วน้ำกะทิเป็นสีขาวขุ่น ๆ เหมือนสีที่บวชแล้วบั้งขาวห่มขาว เพราะคำว่า "บวชพระ" หรือ "บวชชี" เราใช้บวช คำนี้ ส่วน "แถงบวด" จำไว้ว่าเขียนแตกต่างกัน

ตัวอย่าง

1. น้องชอบรับประทานกัณฺฐบรพฺชิ

2. มีขนมหลายอย่างเช่น แถงบวดพักทอง สังขยา ขนมหม้อแกง เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนา ทวีเจริญ

ชีววิทยาศาสตร์

วิวัฒนาการของเครื่องมือใช้ ultrasound

คลื่น ultrasonic ในปัจจุบันมีบทบาทมากมายมหาศาล ตัวอย่างที่สำคัญและมีประโยชน์คือชีวิตมากเช่นสามารถทำนายเด็กในครรภ์ได้ว่าเป็นเพศหญิงหรือชาย หรือสามารถทำลายนิ่ว(Kidney stones) ได้ด้วย

หลายปีที่ผ่านมา ศัลยแพทย์ได้นำเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์อันหนึ่งซึ่งเรียกว่า Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator (CUSA) ซึ่งใช้กำจัดโดยใช้เสียง ultra มาใช้ปัจจุบันนี้ศัลยแพทย์ผ่าตัดสมองได้นำเครื่องมือนี้มาใช้ในการกำจัดเนื้องอกในสมอง ซึ่งโดยทั่วไปถือว่าผ่าตัดออกได้ยากมาก

เครื่องมือมีลักษณะเป็นเครื่องเจาะเล็ก ๆ กัณฺฐบรพฺชิสามารถเจาะได้ด้วยความเร็ว 23,000 ครั้งต่อวินาที เมื่อเจาะลงไปก็เนื้องอกนั้น ๆ แล้วจะทำให้เนื้องอกกรายนั่นกระจายออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งจะถูกล้างออกจากสมองด้วยน้ำเกลือ (saline solution) เมื่อทำอย่างนี้หลาย ๆ ครั้งเนื้อร้ายก็จะถูกขจัดออกไปเรื่อย ๆ จนหมดไปในที่สุด

นายแพทย์ Fred Epstein แห่ง New York University Medical Center กล่าวว่าสมัยก่อนนี้เขาใช้วิธีดูดออกซึ่งทำได้ยากมากเพราะเนื้อร้ายพวกนี้มักถึงไปโน้นด้านหนึ่งต่าง ๆ ทำให้เกิดการดูดเอาส่วนอื่นของสมองที่ยังดีอยู่ด้วย จึงไม่ใช่วิธีที่ดีเสีย แต่ CUSA เอาออกเฉพาะที่เท่านั้นส่วนดี ๆ ส่วนอื่นของสมองไม่ถูกรบกวนเพราะมันเจาะออกแต่ส่วนที่เป็นเนื้อร้ายเท่านั้น นอกจากนี้แล้วนายแพทย์ Fred ยังกล่าวต่ออีกว่าเขาสามารถรักษาโดยวิธีนี้ได้เร็วร้อยภายในครึ่งชั่วโมงเท่านั้น ในขณะที่วิธีอื่นเขาเนื้อร้ายออกอาจต้องใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมงทีเดียว และได้ทำการรักษาคนไข้ของเขาด้วยวิธีนี้มาแล้วถึง 80 คน

จาก Science Digest, April 1984, หน้า 19

เรียบเรียงโดย ดร.สุวิ ชวนกำนิตการ

ดร.วิวัฒน์ เลิศวัฒนวิธาน

ไข่น้ำกับน้ำ

Diamond in the rough.

เพชร ใส ไม่ได้ใสจริง

(ย่านคลองปิ่นแก้ว)

หมายไม่ออก เช่น

Blood is thicker than water.

เลือดข้นกว่าน้ำ

Go in one ear and out the other.

เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา

หัวขี้เกลือ

Cry before one is hurt.

คัลนไปก่อนใจ

penny wise and pound foolish.

ถ้อยคณาฬาง ห่างถอยคณาฬาง



# จดหมายจากแม่

ความที่กุดแม่

แม่จ๋า...ลูกไม่ได้เขียนจดหมายถึงแม่ตั้งนานแล้ว แม่คงเป็นห่วงลูกมาก และลูกก็เป็นห่วงแม่เหมือนกัน ตอนนี่แม่คงทำงานหนักมากกว่าเดิมเพราะขาดคนช่วยอีกแรงหนึ่ง ลูกคิดถึงกันโต คิดถึงวิทยุ ที่เคยอยู่กับมันทุก ๆ ปี มาปีนี้ ลูกต้องทิ้งมันไป...แต่ก็ไปเพื่อหาสิ่งที่ดีกว่าใช่ไหมแม่

ลูกรู้สึกดีว่าแม่รักลูกมากเหมือนเดิม ลูกใครคนอื่นเขาซิ ในหมู่บ้านของเรา ไม่มีใครเลยสักคนที่ได้มีโอกาสเรียนสูง ๆ เหมือนลูกของแม่ แม่รักลูกไม่ยอมขาดให้ลูกต้องมาลำบาก ทำงานในโรงงานเหมือนกับแม่ทุกวันนี้ แม่รู้ซึ่งถึงความก้าวหน้า ของอนาคตอันกว้างไกล ลูกเป็นคนที่มีโชคที่สุดที่ได้เกิดเป็นลูกของแม่ ในจำนวนหมู่บ้านของเรา 200 กว่าหมู่บ้านเรือน มีเพียงลูกของแม่เท่านั้นที่ได้เข้ามาศึกษาในกรุงเทพฯ ซึ่งใคร ๆ ก็ต้องการ

แม่จ๋า...ลูกขอสัญญาว่า จะตั้งใจเรียน จะเพียรพยายาม และจะให้อีกก่อน 4 ปีให้จงได้ และเมื่อถึงเวลายั้น แม่คงไม่ต้องทำงานอีกต่อไป ลูกจะเลี้ยงดูแม่ให้ดีที่สุด ลูกให้สัญญาจะแม่จ๋าสุดหัวใจนี้ ขอให้ทุกพระศรีวิไลนวล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยปกป้องคุ้มครองแม่และเพื่อนบ้านของเราให้ปลอดภัยทุก ๆ คนด้วยเถิด

ด้วยความเคารพรักอย่างสูง  
ลูกชายของแม่



150...  
และนั่นเมื่อสิ้นอุปสรรค  
นาก็จักเข้มใส  
แล้วโลกก็อ้าฮา  
ด้วยใจบริสุทธิ์ยุติธรรม  
ขับหมู่เมฆร้ายให้สิ้น  
ชีวิตจะได้เจิดจรัส  
เนรมิตรว้างทั้งหลายนั่น  
อย่าโยคิมันอีกเลย

พินิจ หุตะจินดา

รายงาน

# พจนานุกรม

รายงานพจนานุกรมเพิ่มเติมจากฉบับที่ผ่านมา ข่าวรามคำแหงได้รับความร่วมมือจาก งานสถิติและทะเบียนของทุกคณะ สำหรับหนังสือที่ออกนี้ ลงในวันที่ ๓ กันยายน 2527 มีดังนี้  
คณะบริหารธุรกิจ  
AC 303 80กพุทธหัสแล้ว  
คณะศึกษาศาสตร์  
ED 341 PE 324 HE 418 HE 343



"Absolute freedom mooks at justice. Absolute justice denies freedom."  
Albert Camus  
The Rebel (1951)  
cf.R.T. Tripp, comp., The International Thesaurus of Quotations (Penquin, 1981), p.229

"การมีเสรีภาพเต็มที่ทำให้ขาดความยุติธรรม.  
การมีความยุติธรรมเต็มที่ทำให้ขาดเสรีภาพ"  
อัลแบร์ท กามูส์  
นักปรัชญาฝรั่งเศส  
รวบรวมและเรียบเรียงโดย ดร.บรรพต วีระดิษฐ์



"Farm structures and land - tenure patterns need to be adapted to the dual objectives of increasing food production and promoting a wider distribution of the benefits of agrarian progress."  
Michael P. Todaro  
Todaro, M.P. Economic Development In the Third World, 2nd ed. (New York, Longman, 1981) p.278.

"โครงสร้างของไร่นาและรูปแบบของการถือครองที่ดิน จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเข้ากับเป้าหมาย 2 ประการคือการเพิ่มขึ้นของผลผลิตอาหาร และการส่งเสริมการกระจายผลประโยชน์ให้กว้างขึ้นแก่ความก้าวหน้าในการเกษตร"  
ไมเคิล พี โทดาร์โ  
รวบรวมและเรียบเรียงโดย ดร.สุชาติ ธาตุธารงเวช

## การสอบเทียบความรู้ภาษา ฝรั่งเศสทั่วไป ปีการศึกษา 2527

ตามที่ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้จัดสอบเทียบความรู้ภาษาฝรั่งเศสทั่วไปประจำปี 2527 เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม 2527 แล้วนั้น ภาควิชาภาษาตะวันตกกำหนดประกาศผลการสอบเทียบความรู้ภาษาฝรั่งเศสทั้ง 4 ระดับในวันที่ 17 กันยายน ๒๕๒๗ ที่ทำการคณะมนุษยศาสตร์ (แผนกทะเบียนชั้นล่าง) จึงขอให้นักศึกษาที่สอบผ่านการวัดระดับต่าง ๆ ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้  
ขอให้นักศึกษาที่สอบผ่านการสอบเทียบฯ ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. รายงานตัวและลงนามเพื่อรับใบรายงานผลการสอบได้ที่ ภูมิกัญญ์มณี แสงจันทร์ ที่ทำการภาควิชาภาษาตะวันตก (มท. ๕๒) และให้นำใบเสร็จจดยศมาทุกภาคเรียนที่ลงทะเบียนมาแสดงด้วย (ถ้าไม่ได้นำมาหรือสูญหายให้ไปติดต่อขอด้วยสำเนาใบเสร็จที่ สวป.)
  2. หากผลการสอบสูงกว่าระดับเริ่มต้นที่ลงทะเบียนไว้ ให้มีผลการสอบไปเสียค่าหน่วยกิตกระบวนวิชาที่มีผลการสอบสูงกว่าระดับที่ลงทะเบียนไว้ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี แล้วนำใบเสร็จไปแจ้งผลการสอบที่ สวป. ชั้น ๑
  3. ผู้ที่สอบได้ต่ำกว่าระดับที่ลงทะเบียนไว้ให้มีผลการสอบไปแจ้งที่ สวป. ชั้น ๑
  4. หากนักศึกษาไม่ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วนตามประกาศนี้ถือว่าสละสิทธิ์
  5. ถ้าหากตรวจสอบพบภายหลังประกาศผลสอบนี้ ว่านักศึกษาที่สอบได้เคยลงทะเบียนวิชาภาษาฝรั่งเศสมาแล้ว ให้ถือว่าสอบเทียบความรู้ภาษาฝรั่งเศสในปีนั้นเป็นโมฆะ ทั้งนี้ขั้นตอนต่าง ๆ ให้เริ่มปฏิบัติได้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2527 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2527
- ภาควิชาภาษาตะวันตก



สิ่งหาท ดุซาโหและพรพณิกา ค่วนโสภณ. ความรู้เรื่องเพศสำหรับคนที่ไม่ใช่เกย์



กรุงเทพฯ โรงพิมพ์แสงรุ่งการพิมพ์, 252๑. 177 หน้า.  
558 ต 232 ก

เป็นหนังสือที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่งที่ผู้เขียนตั้งใจเขียนออกมาในด้านเพศศึกษาตามยุคที่ดำเนินไปเรื่อยๆ และยังมีผู้สงสัยอีกมากกว่า สาเหตุใดหรือเป็นเพราะอะไรจะเห็นว่าคุณกลุ่มนี้ส่วนมากมีอารมณ์รุนแรง ชอบคิดปะ ชอบหลงใหลผู้ชายที่มีรูปร่างสมร็จ หน้าตาดี ทั้งภายในกลุ่มยังแยกชนิดของเกย์อีกนั่นคือ เกย์คิง เกย์ควีน เกย์สองเพศ เกย์เทียม ตลอดจนถึงเกย์ทางจิตแพทย์ เทคนิคการให้ความสุขของเกย์ต่อเกย์หรือผู้หญิงสังเกตการเป็นเกย์จากผู้ชายได้อย่างไร จนกระทั่งถึงการแก๊งคนที่เป็นเกย์แล้ว ซึ่งผู้เขียนคิดว่าหนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์มากของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่อยากให้ลูกหลานเป็นเกย์ อีกเรื่องที่ชอบที่สนนัยฟังภาษาของเกย์ที่เรื่องเข้าใจก็ถือ ศัพท์แสลง ซึ่งมีหลายคำที่น่าสนใจ ท้ายเล่มยังได้สัมภาษณ์นักทัศนะของดาราต่างๆ ที่เป็นเกย์อีกด้วย อย่าลืมนะว่าท่านหาอ่านหนังสือเล่มนี้มิใช่ว่าจะเป็นเกย์เสมอไป แต่เพราะอยากรู้มากกว่า เชิญไปหาอ่านได้ ๒ ชั้น ๑ อาคารเก่าหอสมุด ม.รามคำแหง

นันทพร รัตนภู  
หนววิมล ๒๕๒๗/๒๕๒๘  
หอสมุดกลาง ม.รามคำแหง



# ข่าวกระบวนวิชา

## CN 201 ภาษาจีนกลางระดับมูลฐาน 3 FUNDAMENTAL CHINESE 3

คำนำ ภาษาจีนกลางระดับมูลฐาน 3 ของ อ.เสาวภาคย์ วรดิศนกุล เนื้อหาวิชา มีกิตติคุณคำสุภาพ การใช้คำและประโยค มีกิตติคุณจาก รูปภาพและอ่านนิทานสั้น ๆ จากที่สรรแล้ว ศึกษาคำ พ้องรูป คำที่มีความหมายเหมือนกัน ลักษณะนาม คำ อักษรจีนพื้นฐาน 1,000 คำ

- การวัดผล ข้อสอบเป็นปรนัย 100 ข้อ 100 คะแนน แบ่งเป็น
1. คำศัพท์ 20 ข้อ
  2. สัญลักษณ์การออกเสียง 10 ข้อ
  3. แก้วอักษรที่เขียนผิด 10 ข้อ
  4. การแปล 10 ข้อ
  5. ลักษณะนาม 10 ข้อ
  6. คำที่มีความหมายเหมือนกัน 5 ข้อ
  7. คำตรงกันข้าม 5 ข้อ
  8. เติมคำ 10 ข้อ
  9. คอบคำถาม 10 ข้อ
  10. แต่งประโยค 10 ข้อ

วันเปิด COURSE วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2527 เวลา 7.30 - 9.20 น. PMB 301, โดย อ.อ.ชัชวีร์ วิศวธีรานนท์  
วันและเวลาสอบได้ วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2527 เวลา 16.00 - 18.00 น.  
อ.เสาวภาคย์ วรดิศนกุล

## CN 202 ภาษาจีนกลางระดับมูลฐาน 4 FUNDAMENTAL CHINESE 4

คำนำ ภาษาจีนกลางระดับมูลฐาน 4 ของ อ.เสาวภาคย์ วรดิศนกุล เนื้อหาวิชา ศึกษาเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีของจีนบางเรื่อง บทกลอนสั้น ๆ ส่วนวนภาษา วิธีค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรม หลักไวยากรณ์ การขยายคำเป็นประโยค การ แปลคำศัพท์จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย มีกิตติคุณในการ อ่านเรื่องราวหรือบทความสั้น ๆ

- การวัดผล ข้อสอบเป็นปรนัย 100 ข้อ 100 คะแนน แบ่งเป็น
1. คอบคำถาม 20 ข้อ
  2. เติมคำ 10 ข้อ
  3. อธิบายคำศัพท์เป็นภาษาจีน 20 ข้อ
  4. ส่วนวนภาษา 5 ข้อ
  5. ไวยากรณ์ 5 ข้อ
  6. แต่งประโยค 5 ข้อ
  7. คำตรงกันข้าม 5 ข้อ
  8. คำเหมือน 5 ข้อ
  9. สัญลักษณ์การออกเสียง 5 ข้อ
  10. คำพ้องเสียง 5 ข้อ
  11. วิธีค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรม 5 ข้อ
  12. การแปล 10 ข้อ

วันเปิด COURSE วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2527 เวลา 9.30 - 11.20 น. PMB301 โดย อ. NUNTANEE INTANAVA RANONT  
วันและเวลาสอบได้ วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2527 16.00 - 18.00 น.  
อ.เสาวภาคย์ วรดิศนกุล

## EC 112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

คำนำ เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 โดย รศ.เอนก เขียวถาวร และคณะ คู่มือเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 โดย รศ.เอนก เขียวถาวร

เนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติ การคำนวณรายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร การคลังรัฐบาล เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ  
การวัดผล 1. เป็นข้อสอบปรนัยอย่างเดียว 120 ข้อ ข้อละ 5 คำเลือก ให้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที  
2. ในจำนวน 120 ข้อ จะวัดผลจากภาวะเศรษฐกิจ ส่วนรวมปัจจุบันประมาณ 20 ข้อ

รศ.เอนก เขียวถาวร

## EC 343 เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร 2

คำนำ เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร 2 โดย รศ.เอนก เขียวถาวร เนื้อหา ศึกษาหลักการจัดเก็บภาษีอากรประเภทต่าง ๆ เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีการค้า อากรกรมสรรพ อากรแสตมป์ อากรศุลกากร ภาษีสรรพสามัค เป็นต้น ศึกษาเปรียบเทียบระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรของไทยกับของต่างประเทศ

- การวัดผล 1. เป็นข้อสอบปรนัยอย่างเดียว 120 ข้อ ข้อละ 5 คำเลือก ให้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที  
2. ในจำนวน 120 ข้อ จะวัดผลจากความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากรของไทย ประมาณ 20 ข้อ

รศ.เอนก เขียวถาวร

## EN 456 วรรณคดีอเมริกันปัจจุบัน

เนื้อหา เป็นการศึกษาลักษณะการเขียน และแนวคิดของนักประพันธ์อเมริกันในปัจจุบัน เช่น งานเขียนของ Ernest Hemingway คือ "A Cat In The Rain," "Hills like White Elephants", "In Another Country และนวนิยายคือ A Farewell To Arms" และโคลง "The Waste Land" ของ T.S. Elliot

คำนำ เนื่องจาก Course นี้ยังไม่มีหนังสือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนควรจะมาติดต่อผู้สอนเพื่อรับเอกสารประกอบ และรับหัวข้อในการทำรายงานที่ห้อง ม.น.460  
วัดผล ลักษณะข้อสอบเป็นอัตนัย 5 ข้อ 100 คะแนน

อ.ระพีพร ทรัพย์เฮนิก

## HE 347 สุขภาพสตรีในโรงเรียน

เนื้อหา ความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของสุขภาพสตรี ในโรงเรียน ปัญหาสุขภาพสตรีในโรงเรียน ประวัติการอนามัยในโรงเรียน หน้าที่และความรับผิดชอบของครู เรื่องสุขภาพนักเรียน การจัดสุขภาพโรงเรียน การบริการสุขภาพในโรงเรียน การจัดสอนสุขภาพในโรงเรียน โปรแกรมสวัสดิการในโรงเรียน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนบ้านและชุมชน การส่งเสริมสุขภาพของครู และการวัดผลสุขภาพสตรีในโรงเรียน

คำนำ อ่านประกอบ HE 347 และ HE 347 (S)  
การวัดผล ข้อสอบปรนัย 120 ข้อ

รศ.รัตนา เสงส์สวัสดิ์

## MA 325 ทฤษฎีจำนวน 2

คำนำ ทฤษฎีจำนวน 2 เรียบเรียงโดย ผศ.วรางคณา รุ่งมธุรัต หนังสือนำอ่านประกอบ เฉลยแบบฝึกหัด ทฤษฎีจำนวน 2 เรียบเรียงโดย ผศ.วรางคณา รุ่งมธุรัต

เนื้อหา ฟูโบบแนคซี ซีควอนซ์, เศษส่วนต่อเนื่อง, สมการพีดี, ทฤษฎีเศษเหลือ, ฟังก์ชันฟูรีเย, นอน ลิมิตรี คอนจูเร็นซี, สัญลักษณ์ของเลอจอง, เกาส์ เถมนมา, สัญลักษณ์ของฮาโคบี

การวัดผล อัตนัย 5 ข้อ เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที  
ผศ.วรางคณา รุ่งมธุรัต

## MB 307 การคลังรัฐบาล

คำนำ การคลังรัฐบาล โดย รศ.เอนก เขียวถาวร

เนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับระบบและวิธีการงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล การระดมและผลของภาษีอากร หนี้สาธารณะ รายได้รายจ่ายจากรัฐวิสาหกิจ นโยบายการคลังและการใช้นโยบายการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ

- การวัดผล 1. เป็นข้อสอบปรนัยอย่างเดียว 120 ข้อ ข้อละ 5 คำเลือก ให้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที  
2. ในจำนวน 120 ข้อ จะวัดผลจากความเคลื่อนไหวทางการคลังของรัฐบาลไทยประมาณ 20 ข้อ

รศ.เอนก เขียวถาวร

## MR 371 วิธีการประเมินการศึกษาเบื้องต้น

เนื้อหาวิชา ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ กฎการนับ และความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม และค่าคาดหวังทางคณิตศาสตร์ การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปกติ ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน ทฤษฎีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ทฤษฎีกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก สหสัมพันธ์และสมการถดถอยเชิงเส้น ใต้ สแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

คำนำ วิธีการปริมาณการศึกษาเบื้องต้น โดย ผศ.ดร.เดือนใจ เกตุมา

การวัดผล บทที่ 1 - 5 เป็นข้อสอบแบบหาคำตอบมาตลอด 40% บทที่ 6 - 12 เป็นแบบอัตนัย 3 ข้อ คิด 60%

ผศ.ดร.เดือนใจ เกตุมา

## PC 345 จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น

คำนำ จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น โดย รศ.วิจิตพาณี เจริญขวัญ หนังสือนำอ่านประกอบ วารสารต่าง ๆ เช่น โกลด์หมอบ วิกิตุก แม่และเด็ก ฯลฯ

เนื้อหา เป็นการศึกษาเพื่อความเข้าใจในเรื่องของแบบทดสอบงานของนักจิตวิทยาคลินิก รวมทั้งความผิดปกติต่าง ๆ ของคน ตลอดจนวิธีการรักษาด้วยวิธีการทางจิตวิทยาคลินิก

การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ 100 คะแนน  
หมายเหตุ นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน ขอให้ติดต่อโดยตรงกับผู้สอนที่ภาควิชาจิตวิทยา (ศึกษามือเมือง) คณะศึกษาศาสตร์  
ผศ.วงพัทตร์ ภูพันธ์ศรี

## PC 409 จิตวิทยาความแตกต่าง

คำนำ จิตวิทยาความแตกต่าง เลขที่พิมพ์ 2782 แต่งโดย รศ.จำนียร ช่วงโชติ  
วัดผล ปรนัย 100 ข้อ  
ผศ.ฉวีวรรณ ธารณะนาค



# ข่าวกระบวนวิชา

## PC 203

### จิตวิทยาพัฒนาการ

คำา จิตวิทยาพัฒนาการ โดย ผศ.อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์  
 เนื้อหา ศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ รวมทั้งจุดกำเนิดของชีวิต การวัดผล ปรนัย 100 ข้อ  
 ข้อแนะนำอื่น ๆ มีปัญหาใด ๆ ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ในวันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.

รศ.อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์

## PE 425

### บรรดิกการพลศึกษา

เนื้อหา - บรรดิกการพลศึกษา ความหมาย คำจำกัดความ ความมุ่งหมาย ประโยชน์ของการจัดบรรดิกการพลศึกษา ประเภทของเด็กฝึกพลศึกษา  
 - การจัด และการบริหารโปรแกรมพลศึกษาพิเศษ การสอนบรรดิกการพลศึกษา  
 - บรรดิกการพลศึกษา สำหรับผู้มีความพิการ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กปัญญาอ่อน เด็กที่สมองเป็นอัมพาต เด็กพิการทางกระดูก เด็กพิการทางร่างกาย โรคหัวใจ คนไข้พักฟื้น คนที่มีปัญหาทางโภชนาการ มีปัญหาทางด้านอารมณ์และสังคม การแก้ไขทรวดทรง  
 - การพัฒนาความสัมพันธ์ทางร่างกาย สภาพร่างกายอื่น ๆ ที่ต้องการ บรรดิกการพลศึกษา กีฬาคนพิการ

คำา PE 425  
 การวัดผล ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ

รศ.วิภา เสงส์วณิช

## PS 311

### การบริหารการคลังและกระบวนกรางบประมาณ

คำาเน้นของเรื่อง งบประมาณแผ่นดินใหม่ใช้เต็มใหม่สุด หมายเลข 27243 เป็นหลัก  
 สืบแก้ที่นอกเหนือจากนี้เป็นหนังสืออ่านประกอบและในเรื่องงบประมาณแผ่นดินจะมีข้อสอบอยู่ 50 ข้อเป็นครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

ผศ.พงศ์สันต์ ศรีสมทรัพย์

## PS 343

### การเมืองระหว่างประเทศในแอฟริกา

ขอบเขต ศึกษาความสำคัญของแอฟริกาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร การปกครองอาณานิคมและระบบพรรคการเมือง และนโยบายของแอฟริกาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร รวมทั้งนโยบายของชาติมหาอำนาจที่มีต่อแอฟริกา

คำา การเมืองระหว่างประเทศในแอฟริกา (กรุงเทพฯ อุดม การพิมพ์, 2526)

การวัดผล ข้อสอบอัตนัยสั้น 4 ข้อเลือกทำ 3 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลา 2 ชม.

รศ.ศิริวัฒน์ ภาคสุวรรณ

## PS 354

### การวัดผลและประเมินผลบุคคล

คำาเขียน เขียนโดยอาจารย์วรา ประพจน์ เลขการพิมพ์ 20496 เป็นต้นมา เนื้อหาทั้งหมด 13 บท เอาสอบทุกบท  
 เนื้อหา การวัดผลและการประเมินผลบุคคลในการบริหารงาน

บุคคลทุกชั้นตอน เน้นวิธีการทางพฤกษศาสตร์ การสอบวัดผล ใช้คำาเรวเรียงเป็นหลัก ข้อสอบเป็นอัตนัยสั้น 7 ข้อ ให้เลือกทำเพียง 5 ข้อ ตามคำสั่งคะแนนเต็มข้อละ 20 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน สอบวันที่ 18 ตุลาคม 2527 เวลา 9.00 - 11.30 น.

ผู้รับผิดชอบวิชา รศ.กมล อุดมพันธุ์ และ ผศ.ทูนศรี สรวนจิต คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการบริหารรัฐกิจ โทร.ภายใน 239 และ 364

รศ.กมล อุดมพันธุ์

## PS 421

### การวิเคราะห์ระบบการเมือง

คำา ระบบการเมือง คิวแบบ และการวิเคราะห์ นักศึกษาจะต้องมีความเข้าใจถึงแนวความคิดเบื้องต้นของการวิเคราะห์การเมือง ของทฤษฎี Functionalism, Systems Analysis และ Communication and control รวมทั้งวิธีการใช้ทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ ด้วย

วัดผล ข้อสอบอัตนัย เลือกทำ 3 ใน 4

สอบวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2527 คาบที่ 1

อ.อุธ เลาหศักดิ์อว

## PS 454

### การพัฒนาบุคคล

คำาเขียน เขียนโดย ผศ.เสาวลักษณ์ สิงห์โกวินท์ และ รศ.กมล

อุดมพันธุ์ เลขการพิมพ์ 25626 เป็นต้นมา มี 10 บท เอาสอบทุกบท

เนื้อหา แนวความคิดในการพัฒนาบุคคลในองค์การโดยใช้วิธีการฝึกอบรมเป็นแนวทาง ขอบเขตกระบวนการ และเทคนิคต่าง ๆ ของการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทักษะ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในองค์การ

การสอบวัดผล ข้อสอบมีทั้งปรนัยและอัตนัยประกอบกัน ข้อสอบปรนัย มี 50 ข้อ 50 คะแนน เป็นชนิด MULTIPLE CHOICE ให้เลือกคำตอบข้อที่เห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดเพียงข้อเดียวในแต่ละข้อใหญ่ ลักษณะข้อสอบปรนัยจะมีทั้งความจำ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ คือยกเอาเหตุการณ์สมมติขึ้นมาประยุกต์เข้ากับหลักวิชา ออกสอบทุกบท ๆ ละประมาณ 4 - 6 ข้อ ส่วนข้อสอบอัตนัย มี 4 ข้อ ให้เลือกทำเพียง 2 ข้อตามคำสั่ง คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน รวม 50 คะแนน สอบวันที่ 18 ตุลาคม 2527 เวลา 12.30 น. - 15.00 น.

ผู้รับผิดชอบวิชา รศ.กมล อุดมพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการบริหารรัฐกิจ โทร.ภายใน 239.

รศ.กมล อุดมพันธุ์

## PS 462

### การสื่อสารความในการบริหาร

คำาเขียน เขียนโดย ผศ.เสาวลักษณ์ สิงห์โกวินท์ มี 10 บท เอาสอบทุกบท

เนื้อหา แนวความคิดในการสื่อสารความเข้าใจในการบริหารงาน ในองค์การ ศึกษาทั้งในด้านโครงสร้างของการสื่อสาร

เข้าใจ คำาโครงการคิดซึ่งเป็นที่มาของพฤติกรรมที่แสดงออกโดยวาจาและการกระทำ เช่น การรับรู้ ทักษะ ความเชื่อ ค่านิยม และการวิเคราะห์ - การสื่อความเข้าใจ แนวความคิดเรื่องการสื่อความเข้าใจตามกลุ่มความคิดต่าง ๆ เปรียบเทียบกันในแนวทฤษฎีองค์การ และทักษะการสื่อความเข้าใจที่ต้องใช้ในการบริหารงานในองค์การ

การสอบข้อสอบ ใช้คำาเรวเรียงเป็นหลัก ข้อสอบเป็นอัตนัยสั้น 5 ข้อ ให้เลือกทำเพียง 3 ข้อตามคำสั่ง คะแนนเต็มข้อละ 33 คะแนน รวมคะแนน 99 คะแนน สอบวันที่ 22 ตุลาคม 2527 เวลา 9.00 - 11.30 น.

ผู้รับผิดชอบวิชา รศ.กมล อุดมพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการบริหารรัฐกิจ โทร. ภายใน 239

รศ.กมล อุดมพันธุ์

## TH 334

### ประวัติวรรณคดีบาลี

เนื้อหา ศึกษาประวัติวรรณคดีบาลีตามยุคต่าง ๆ คือ ยุคพุทธกาล ใหศึกษาธรรมะ - วินัย ยุคหลังพุทธให้ศึกษาการทำสังคายนา พระไตรปิฎก อรรถกถาฎีกา อนุฎีกา โยชนา - ปกรณ์พิเศษ คัมภีร์บาลีไวยากรณ์ และให้ศึกษาทศวรรณคดีบาลีทางด้านหลักธรรม (ทำสอน) ทางด้านประวัติศาสตร์และทางด้านภาษา

คำา ประวัติวรรณคดีบาลี โดย รศ.พัฒน์ เพ็งผลา

การวัดผล ปรนัย 50 ข้อ อัตนัย 5 ข้อ (ไม่มีรายงาน)

รศ.พัฒน์ เพ็งผลา

## TH 433

### วรรณคดีเปรียบเทียบ

คำา หมายเลขการพิมพ์ 26468

เนื้อหา 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้แก่ ความเป็นมาของการศึกษา ความหมาย จุดมุ่งหมาย แนวทาง และประโยชน์ของวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  
 2. วรรณคดีตะวันตก ได้แก่ วรรณคดีกรีก โรมัน วรรณคดีอิตาลี สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ โดยเน้นวรรณคดียุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ  
 3. วรรณคดีตะวันออก ได้แก่ อินเตอ จีน เขมร เปอร์เซีย มลายู โดยเน้นลักษณะ ประเภท และเนื้อหาของวรรณคดีแต่ละชาติโดยสังเขป

การวัดผล ข้อสอบของเนื้อหาส่วนที่ 1 และ 2 เป็นปรนัย 30 ข้อ อัตนัย 1 - 2 ข้อ ข้อสอบของเนื้อหาส่วนที่ 3 เป็นอัตนัย 2 - 3 ข้อ

รศ.วันฤทัย ด้อยพันธุ์

## PE 103

### พลศึกษา

เนื้อหา ความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของการพลศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, กรีฑา, แอโรบิค, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิก เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ กีฬาแห่งชาติ กีฬามหาวิทยาลัย

การวัดผล 1) สอบทฤษฎี 50 คะแนน ข้อสอบปรนัย 80 ข้อ วันสอบคาบ นร.30 2) สอบปฏิบัติ 50 คะแนน มีสอบวิ่ง 3 รอบสนาม (1,200 เมตร) ตก - นิ่ง, ขุดข้อ, กระโดดพุ่งเท้า, รับ - ส่ง ลูกแอโรบิค นศ.ต้องมาสอบปฏิบัติวันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 27 เวลา 13.00 น. ๗ GB 4 บรรยายสรุป วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 27 เวลา 9.30 - 11.20 น. ๗

SCB 106

รับเอกสารนี้ฟรี ขอสงวนสิทธิ์ใน 103 ข้อให้ KSI 11

ผศ.ประสาธต์ ส่งศิลป์



**คณะนิติศาสตร์ จัดบรรยายสรุปกระบวนวิชา LA**  
ภาค 1/ 2527

เลขหมายวิชา	วันที่	เวลา	สถานที่บรรยาย	ผู้บรรยาย
LA 203	๒๔ ก.ย. ๒๕๒๗	๘.๓๐ - ๑๑.๓๐	NB 5	ผศ. ชูศักดิ์ วารวพงษ์
LA 204	๑๕ ก.ย. ๒๕๒๗	๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐	NB 4	อ. คร. ชลชอ ว่องวิวัฒนาพิบูล
LA 205	๑๕ ก.ย. ๒๕๒๗	๑๕.๓๐ - ๑๗.๓๐	NB 4	ผศ. กัญญา คำนวิวัฒน์
LA 206	๒๔ ก.ย. ๒๕๒๗	๑๑.๓๐ - ๑๓.๓๐	NB 10	ผศ. จรัส เจริญวิทยา
LA 207	๑๕ ก.ย. ๒๕๒๗	๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐	NB 6	อ. ปัทมาภรณ์ ไทบุญ
LA 208	๑๕ ก.ย. ๒๕๒๗	๘.๓๐ - ๑๑.๓๐	NB 4	อ. ฉนาภา วงษ์พิศิต
LA 209	๑๕ ก.ย. ๒๕๒๗	๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐	NB 1	ผศ. วีระ โชคเพมา
LA 213	๑๕ ก.ย. ๒๕๒๗	๑๑.๓๐ - ๑๓.๓๐	NB 10	อ. สุธิดา รัตนวราหะ
LA 214	๑๕ ก.ย. ๒๕๒๗	๘.๓๐ - ๙.๓๐	NB 2	รศ. คร. วีระ ศรีธรรมรักษ์
LA 221	๑๕ ก.ย. ๒๕๒๗	๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐	NB 3 B	อ. นิพนธ์ จุฑาทอง
LA 222	๒๔ ก.ย. ๒๕๒๗	๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐	NB 3 B	อ. คร. โภกเมศ ขวัญเมือง
LA 304	๒๔ ก.ย. ๒๕๒๗	๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐	NB 5	อ. คร. โสภกา สขวนเกษียรดี
LA 305	๑๕ ก.ย. ๒๕๒๗	๑๕.๓๐ - ๑๗.๓๐	NB 10	รศ. ชญาณี มโนสิมมภ์
LA 306	๑๕ ก.ย. ๒๕๒๗	๘.๓๐ - ๑๑.๓๐	NB 5	รศ. คร. วาปี นาสกุล
LA 307	๒๔ ก.ย. ๒๕๒๗	๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐	NB 4	อ. ชูชาติ ศรีธม
LA 308	๒๔ ก.ย. ๒๕๒๗	๑๕.๓๐ - ๑๗.๓๐	NB 4	ผศ. วีระ อิงพันธุ
LA 309	๑๕ ก.ย. ๒๕๒๗	๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐	NB 5	อ. เวทีภา จันทศิริ
LA 310	๒๔ ก.ย. ๒๕๒๗	๑๕.๓๐ - ๑๗.๓๐	NB 10	ผศ. วราพร นามกุล
LA 321	๒๔ ก.ย. ๒๕๒๗	๑๕.๓๐ - ๑๗.๓๐	NB 15	รศ. วิมล ด้วงเสิด
LA 331	๒๔ ก.ย. ๒๕๒๗	๘.๓๐ - ๙.๓๐	NB 2	อ. กฤษณะ ทาณิชชิตรา
LA 403	๑๕ ก.ย. ๒๕๒๗	๑๕.๓๐ - ๑๗.๓๐	NB 15	รศ. กำธร กำประเสริฐ
LA 406	๑๕ ก.ย. ๒๕๒๗	๑๕.๓๐ - ๑๗.๓๐	NB 16	รศ. สุวิทย์ นิมน้อย
LA 407	๒๔ ก.ย. ๒๕๒๗	๑๕.๓๐ - ๑๗.๓๐	NB 16	อ. มหศักดิ์ นวณิศมกุล
LA 409	๒๔ ก.ย. ๒๕๒๗	๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐	NB 1	อ. คร. ชูศักดิ์ ไวสารว
LA 410	๑๕ ก.ย. ๒๕๒๗	๘.๓๐ - ๙.๓๐	NB 10	รศ. คร. กวินต์, คร. โภกเมศ, คร. ศิรินุ
LA 413	๒๔ ก.ย. ๒๕๒๗	๘.๓๐ - ๑๑.๓๐	NB 4	รศ. ประจวบ, ผศ. คร. อธิสฎิภา, ผศ. อรุณี
LA 414	๒๔ ก.ย. ๒๕๒๗	๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐	NB 6	อ. เสรีพงศ์ โปษะบุตร



กองกิจการนักศึกษา

ต่อจากหน้า 5

7. งานวินัยนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อนักศึกษาได้กระทำความผิดทั้งในส่วนของการกฎหมายและในส่วนของการวินัยนักศึกษา นอกจากนี้เป็นหน่วยงานที่ต้องรับเรื่องราวร้องทุกข์จากนักศึกษามาในกรณีก่อการวิวาทขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

จะเห็นได้ว่าภาระหน้าที่ของกองกิจการศึกษามีตั้งแต่ก้าวแรกที่นักศึกษาได้เข้ามาสมัครไปจนกระทั่งนักศึกษาจบออกเป็นบัณฑิตก็ยังคงต้องให้บริการของหน่วยงานในกอง ปัจจุบันกองกิจการนักศึกษาให้บริการแก่นักศึกษาซึ่งมาใช้บริการจำนวนมาก การติดต่อกันด้วยข้อหาข้อไมตรีเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ทั้งในส่วนของการชำระค่าปรับ เจ้าหน้าที่และในส่วนของการศึกษาเอง อันจะทำให้บรรยากาศระหว่างบุคลากรของกองกับนักศึกษามีไปด้วยดี

**รับสมัครงาน**

ต่อจากหน้า 2

ผู้สนใจสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายในวันที่ 20 กันยายน ศกนี้

● ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. วิศวกรบิน (ผู้ช่วย) ผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรนักบินที่ทางการรับรอง และมีใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่นักบินพาณิชย์ตรี

2. พนักงานธุรการชั้น ๒ วุฒิประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาอาชีพ แผนกพาณิชยการ หรือเลขานุการ

3. ครูวิชาควบคุมการจราจรทางอากาศด้วยเครื่องเรดาร์ วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจราจรทางอากาศ ซึ่งเคยปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศระดับนานาชาติมาแล้วโดยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือเคยปฏิบัติงานควบคุมการจราจรทางอากาศด้วยเครื่องเรดาร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่ แผนกการเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ใกล้สถานีขนส่งสายเหนือ (ตลาดหมอชิต) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

● กรมการศึกษานอกโรงเรียน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายช่างภาพ ๒ จำนวน 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างภาพ ตำแหน่งช่างพิมพ์ ๒ จำนวน 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างพิมพ์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดไว้ใช้เป็นผู้ควบคุมพิเศษเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ โดยทั้งสองตำแหน่งนี้จะบรรจุให้ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิทยุเพื่อการศึกษา และที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ผู้สนใจสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ตึก 10 ชั้น) โทร. 2822159, 2816364 ภายในวันที่ 21 กันยายน ศกนี้

● ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานควบคุมวุฒิปริญญาตรีบัญชี ที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จำนวน 12 อัตรา และควบคุมวุฒิปริญญาโทที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ แผนกบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมการออมสิน สำนักงานใหญ่ สะพานควาย โทร. 2701685



สมทบทุนเห็นภาพชุด คุณอนันต ธรรมดี ผู้จัดการฝ่ายสาขากลาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ มอบเงินจำนวน 8,000 บาท แก่ศูนย์รวมการศึกษารวชาติได้เฉพาะกิจงานการศึกษา น.ร. ปี 2527 เพื่อสมทบทุนการจัดเดินการกุศลหารวชาติได้สมทบทุนสภาการศึกษาไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี ดร. อัมพากร เถกแสงศรี เป็นผู้รับมอบ



บรรยายพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ น.ร. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "สาวอีสานกับงานในเมืองหลวง" โดย ดร. กาวดี ทองอุไทย จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2527



จัดพิมพ์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาอาจารย์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อเตรียมงานจัดกิจกรรมเสริมสร้างวิชาชีพสำหรับนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชาสัมมนาการฝึกสอน (ED 415) ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ณ สหกรณ์วชิราวุธ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2527



